

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TƯ NGHĨA NHIỆM KỲ (2016-2021)

Họ và tên: **Đỗ Ngọc Hải**, sinh ngày 20/04/1968

Chức vụ và đơn vị công tác: HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa

Quê quán: Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Đại biểu HĐND huyện Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021.

Tôi rất may mắn và vinh dự được Ban Chỉ đạo bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử huyện Tư Nghĩa tiếp tục giới thiệu đưa về đơn vị bầu cử xã Nghĩa Lâm để ứng cử bầu vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đây cũng là nhiệm kỳ thứ II của tôi tại đơn vị bầu cử xã Nghĩa Lâm.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị đại biểu và bà con cư tri xã Nghĩa Lâm lời chúc mạnh khỏe và bình an.

Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Lâm, hiện nay vẫn đang tiếp tục công tác tại cơ quan Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đây là một đoàn thể tổ chức chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một tổ chức chính trị có giai cấp nông dân rộng lớn chiếm hơn 70% dân số nói chung. Với một giai cấp nông dân rộng lớn như vậy, cho nên mối quan tâm lớn nhất của tôi là làm sao góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, làm cho người nông dân luôn có thu nhập ổn định và gắn bó với mảnh đất quê hương mình.

Với nhiệm vụ chính của tổ chức Hội Nông dân và trách nhiệm cá nhân, tôi xin nêu lên chương trình hành động của mình như sau:

1. Nếu được cư tri tín nhiệm bầu trúng cử vào Đại biểu HĐND huyện trước hết bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 1 Đại biểu HĐND huyện, luôn sắp xếp thời gian gắn bó với cư tri, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, làm cầu nối để đem tiếng nói của cử tri, những kiến nghị, đề xuất và phản ánh kịp thời với các cấp ủy

đảng, chính quyền, các ngành chức năng các cấp những ý kiến mà cử tri quan tâm để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời vượt mắc của cử tri.

2. Về trách nhiệm của tổ chức Hội cũng như cá nhân, Tôi luôn cố gắng hết mình trong điều kiện có thể, tiếp tục ủng hộ các phong trào của xã nhà; đặc biệt là đẩy mạnh phong trào nông dân TĐSXKD giỏi của xã, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng tạo điều kiện cho nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế về sản xuất cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, nhất là thực hiện tốt ứng dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất và liên kết sản xuất theo chuỗi có giá trị nâng cao sản phẩm tiêu thụ.

- Tích cực phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác dồn điền, đổi thửa, đẩy mạnh tích tụ tập trung ruộng đất để có cánh đồng sản xuất lớn...

- Về trách nhiệm của tổ chức Hội cũng như cá nhân, Tôi chủ động tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của đảng để góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Đảng, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh

Với những lời tâm tư nguyện vọng của bản thân cũng như chương trình hành động vừa nêu trên. Tôi rất mong muốn rằng; trong thời gian tới diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, rất mong được sự ủng hộ tín nhiệm của bà con cử tri xã nhà, để bầu tôi trúng cử vào Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin kính chúc tất cả quý vị đại biểu và bà con cử tri xã nhà mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn!

Người ứng cử
Đỗ Ngọc Hải

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và tên: *Phạm Thị Bích Lê*

Sinh ngày: *07/9/1973*

Quê quán: *Xã Nghĩa Kỳ - huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi*

Thường trú: *Số nhà 424 - Đường Nguyễn Huệ - TT La Hà - huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi*

Chức vụ: *Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.*

Ứng cử: *Đại biểu HĐND huyện*

Thực hiện quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, hôm nay Ủy ban bầu cử và UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri! Tôi rất vui mừng được tổ chức các cấp giới thiệu Tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, Đại biểu HDND là rất quan trọng bởi vì HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Người Đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

Hiện nay, với trọng trách là Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó trong quá trình công tác bản thân đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa tập trung chỉ đạo các mặt công tác và chăm lo cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em.....đảm bảo kịp thời các chế độ nhằm giảm bớt phần nào những mất mát, thiệt thòi do chiến tranh để lại.

Kính thưa bà con cử tri! Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, thì tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp cùng với HĐND huyện quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri xã Nghĩa Lâm quan tâm... tôi sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

- Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc những vấn đề mà cử tri quan tâm, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phần đầu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Lâm lần thứ 21 đã đề ra, góp phần đưa huyện Tư Nghĩa nói chung và xã Nghĩa Lâm nói riêng ngày càng phát triển.

- Nghiên cứu, kiến nghị đề xuất với HĐND, UBND huyện mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả tại địa phương Nghĩa Lâm, chú trọng công tác đào tạo nghề trong tình hình mới; kết nối lao động sẵn có tại địa phương với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri

-Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động viên, chia sẻ rất lớn từ cử tri và Nhân dân trong huyện nhà. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu Tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Từ tấm lòng của mình, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe.

Cuối cùng Tôi xin chúc quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri xã Nghĩa Lâm mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống./.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LẬP



Phạm Thị Bích Lệ



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỦNG CỬ ĐẠI BIỂU HỌND HUYỆN TƯ NGHĨA NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên: Võ Thị Xuân Sinh

Sinh năm: 1988

Quê quán: Xã Nghĩa Hiệp – huyện Tư Nghĩa – tỉnh Quảng Ngãi

Thường trú: Thị trấn La Hà – huyện Tư Nghĩa – tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tư Nghĩa

Ứng cử: Đại biểu HỌND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sự giới thiệu của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tư Nghĩa, tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HỌND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân xã Nghĩa Lâm, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng phát triển xã Nghĩa Lâm.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HỌND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công chức trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HỌND huyện. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HỌND huyện; gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HỌND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HỌND.

Thứ hai, với nhiệm vụ được giao là bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Với trách nhiệm của mình, trước hết tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình của trẻ em; những bức xúc của trẻ em; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của trẻ em; nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo cơ quan thăm hỏi, động viên trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại và bị tai nạn đuối nước. Nhân Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Tết Trung thu luôn tham mưu UBND huyện tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Thứ ba, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Người viết



Võ Thị Xuân Sinh

